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ERINDl TIL ALÞINGISMANNA

Á 1699. fundi bæjarstjómar SeyðisQarðar 10. júní 2015 voru Fjarðarheiðargöng á dagskrá. 
Bæjarstjóm samþykkti eins og kemur fram í bókun hér á eftir eftirfarandi áskomn, feitletrað til 
umhverfis- samgöngunefndar og alþingismanna.

5. Fundargerð bæjarráðs nr. 2327

Svohljóðandi tillaga lögð fram.

„Bœjarstjórn tekur undir svohljódandi ályktun bœjarráðs sem fram kemur í lió 1:
„ /  samgönguáœtlun 2015-2018 er gert ráó fyrir 70 milljónum króna á ári til rannsókna viö 
Seyóisfjaröargöng undir Fjaróarheiói. Bœjarráö Seyöisfjaröar leggur megináherslu á aö 
rannsoknarhorunum vegna ganganna verói lokió á árinu 2015 til aö unnt verói aö vinna áfram aö 
úrvinnslu og hönnun á nœstu tveimur árunt. Bœjarráó skorar þvi á umhverfis- og samgöngunefnd 
aö leggja til aó fœróir verói fjármunir innan áœtlunarinnar meó þaó aö leiöarljósi. Bœjarráó 
bendir á aö líkur eru á aó þannig náist betri nýting rannsóknarfjárins. “
Bœjarstjórn itrekar aö rannsóknum og undirbúningi Ijúki á árinu 2016. Jafnframt verói lógó 
áhersla á aö framkvœmdir vió Seyöisfjaröargöng undir Fjaröarheiói hefjist á fyrsta timabili 
samgönguáœtlunar eóa ekki siöar en 2017. Bœjarstjórn Seyóisfjaróar itrekar vilja til viörœöna um 
aó veggjöld verói liöur ífjármögnun Seyöisfjaróarganga, enda veröi þaö til aó flýta fyrir ákvöróun 
um framkvœmd þeirra. Bœjarstjórn skorar á alþingismenn aö styöja þessar réttmœtu kröfur 
Seyöfiróinga. “
Fundargerö og tillögur samþykktar meö öllum greiddum atkvœóum.
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